

**CHỈ THỊ****về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng  
trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên**  
-----

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt nhiều kết quả, từng bước nâng cao chất lượng chính trị, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Tuy nhiên*, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu thì công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, quân dự bị chưa đạt chỉ tiêu đề ra (đảng viên trong dân quân chiếm 11,89%/12,5%; trong lực lượng dự bị động viên chiếm 5,83%/7,5%). Đáng chú ý là, hiện nay một số đồng chí xã đội trưởng chưa là cấp ủy viên, 34 đồng chí xã đội phó chưa phải là đảng viên; công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên của một số cơ sở Đảng chưa được quan tâm đúng mức; các chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ thực hiện chưa đầy đủ, nên ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chương trình hành động số 24-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tổng hợp hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Dự bị động viên và Luật Dân quân tự vệ theo Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 28/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Tiến hành đánh giá những mặt mạnh, yếu, chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng

viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong những năm qua. Trên cơ sở đó, có biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên trong các lực lượng này, trọng tâm là phát triển đảng viên trong dân quân và sĩ quan dự bị. Cấp ủy các cấp, nhất là ở cơ sở, xây dựng nghị quyết lãnh đạo, đề ra những chủ trương và giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong năm 2011 và những năm tiếp theo bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân các binh chủng, lực lượng dự bị động viên (nhất là sĩ quan dự bị), xem đây là nguồn quan trọng để bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp vào Đảng.

Phần đầu trong năm 2011 xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,5% so với dân số, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 16,5%, trong đó dân quân đạt 12,5%, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 7,5%, riêng sĩ quan dự bị đạt 54% trở lên; phần đầu đến năm 2015, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,6 - 2% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 18% trở lên, riêng đảng viên trong dân quân đạt 14 - 15%; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 7,5% trở lên, riêng sĩ quan dự bị đạt 70 - 75%.

**3-** Tiếp tục xây dựng Ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo giải quyết việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, dự bị động viên; giải quyết tốt các chế độ, chính sách khi làm nhiệm vụ.

**4-** Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị này.

**5-** Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo);
- Đảng ủy Quân khu 7 (báo cáo);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

*(đã ký và đóng dấu)*

**Nguyễn Mạnh Hùng**

